

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 409 /VNS-TCKT
V/v giải trình báo cáo tình hình
khắc phục tình trạng cổ phiếu
bị cảnh báo

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết : TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Mã chứng khoán : TVN

Sở giao dịch : HNS

Mã số doanh nghiệp : 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 9 năm 2024.

Địa chỉ : Số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

Ngày 02/4/2025, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty)
nhận được Quyết định số 273/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà
Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TVN của Tổng công ty Thép
Việt Nam-CTCP.

Liên quan đến nội dung này và quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Quy
chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm
theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở
giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam về việc cổ phiếu đăng ký giao dịch bị
cảnh báo khi xảy ra một trong các trường hợp sau: “a) Tổ chức đăng ký giao
dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm
toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp; hoặc là tổ
chức đăng ký giao dịch có báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý
kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên;....”, Tổng công ty xin giải
trình các nội dung sau:

**1. Giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu TVN đưa vào
diện cảnh báo:**

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng
công ty, Đơn vị Kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với
các vấn đề:

* Đối với ý kiến liên quan đến Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
(TISCO):

+ Đơn vị kiểm toán AASC đưa ra ý kiến ngoại trừ “ không thể xác định
được ảnh hưởng đến:

- Giá trị các khoản mục “Trả trước cho người bán”, “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”, “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” có liên quan đến Dự án được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty.

- Giá trị chi phí lãi vay được vốn hóa vào Dự án (trình bày tại thuyết minh số 10) kể từ thời điểm Dự án chậm tiến độ.

- Và, tổn thất có thể có liên quan đến dự án cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty.”

Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xử lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án.

+ Đơn vị kiểm toán AASC đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trích thừa của mỏ than Bắc Làng Cẩm, mỏ than Nam Làng Cẩm và Dự án khai thác hầm lò Cánh Chìm-mỏ than Phấn Mễ vào thu nhập khác trong năm 2024.

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số khu vực mỏ của Mỏ than Phấn Mễ đến tháng 5/2022. Căn cứ vào sản lượng tài nguyên khai thác thực tế đến 31/12/2024 đã quyết toán theo các quy định của pháp luật về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, TISCO tính toán và hoàn nhập phần chênh lệch đã hạch toán quá vào chi phí từ các năm trước vào thu nhập năm 2024. Hiện tại, TISCO đang tích cực làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để sớm được cấp đổi giấy phép khai thác đối với khu vực Nam Làng Cẩm và được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng còn lại của khu vực Nam Làng Cẩm.

* Đối với ý kiến liên quan đến Công ty CP Sắt Thạch Khê:

Đơn vị kiểm toán AASC đưa ra ý kiến kiểm ngoại trừ “không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với giá trị dự phòng của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê và ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tổng Công ty”.

Dự án đã được khởi động từ năm 2009, tuy nhiên do nhiều vướng mắc về kỹ thuật, môi trường chưa được giải quyết nên đến thời điểm hiện tại dự án mới chỉ dừng lại ở hạng mục bóc dỡ đất đá tầng phủ (đã thực hiện từ 2009).

Tổng Công ty trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất giá gốc của khoản đầu tư và giá trị dự phòng vào Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê tại ngày 31/12/2024 lần lượt là 274,24 tỷ VND và 3,76 tỷ VND, tại ngày 01 tháng 01 năm

2024 lần lượt là 274,24 tỷ VND và 3,37 tỷ VND. Hiện nay, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động chờ quyết định của Chính phủ để xem xét chủ trương tiếp tục triển khai dự án Mỏ sắt Thạch Khê.

* Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến Báo cáo tài chính của các công ty liên kết được đầu tư gián tiếp thông qua Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans): do sự khác biệt về niên độ tài chính và tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Vinatrans tại các công ty liên kết thấp, nên việc quyết định thời điểm phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty liên kết không tuân thủ theo thời điểm Công ty Vinatrans phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán.

* Đối với ý kiến liên quan đến việc quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty: Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/10/2011 và đã hoàn thành hồ sơ quyết toán cổ phần hóa trình Bộ Công thương thẩm định. Đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất, Bộ Công thương và các cơ quan nhà nước có liên quan đang trong quá trình thực hiện việc quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán vào diện cảnh báo

Để khắc phục những nguyên nhân nêu trên Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã thực hiện:

- Đối với Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên:

+ Hiện tại, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xử lý dự án, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án Gang Thép Thái Nguyên-giai đoạn 2. Tổng công ty tiếp tục theo dõi và thực hiện điều chỉnh các số liệu có liên quan tương ứng khi Tisco thực hiện điều chỉnh số liệu theo Kết luận của cơ quan chức năng.

+ Tiếp tục theo dõi việc điều chỉnh số liệu liên quan tới phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại TISCO để thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tương ứng.

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là công ty thuộc nhóm dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương, vì vậy, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã thực hiện chỉ đạo rất sát sao, tổ chức nhiều phiên họp, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo với mục tiêu sớm đưa đơn vị ra khỏi nhóm dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả.

- Đối với Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans): Thông qua quyền biểu quyết tại các công ty liên kết kiến nghị đẩy nhanh thời hạn phát hành báo cáo tài chính tại các Công ty liên kết của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

- Đối với ý kiến liên quan đến Công ty CP Sắt Thạch Khê: Tổng Công ty tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện Dự án tại TIC để đánh giá các tổn thất nếu có đến khoản đầu tư vào TIC.

- Đối với ý kiến liên quan đến việc quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa tại Tổng Công ty trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT; TCKT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo